



## นมัสการภาดาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

๙๐ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖



ฯพณฯ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

รมช.กระทรวงสาธารณสุข กล่าวนมัสการภาดา

ขอนอบน้อมคารวะองค์หลวงตามหาบัว ด้วยเศียรเกล้า นับว่าเป็นบุญเหลือล้นของคนไทยทั้งชาติ ที่ได้บุคคลผู้เปี่ยมด้วยบุญญาบารมีมาเกิดเมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ อันเป็นผลแห่งกรรมเสกสรรบันดาลมาได้ส่อแววให้เห็นตั้งแต่เยาว์วัย ความสำเร็จของชีวิตมิได้เกิดจากสมบัติภายนอก หากแต่เกิดจากสมบัติภายในใจที่องค์หลวงตามหาบัวได้สะสมบำเพ็ญมา ตั้งแต่อดีตชาติตลอดจนชาตินี้

หากท่านผู้ใดได้ศึกษาชีวประวัติอย่างพินิจพิจารณาแล้วก็จะพบว่า องค์หลวงตาเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งของชาติไทยและโลกในปัจจุบัน ความเป็นสามัญชนคนธรรมดาฯ มีบุคลิกพิเศษ จิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว อาจหาญ ทำให้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นผู้มีพระคุณต่อชาติต่อพระศาสนา ต่อปวงชนชาวไทยทั้งชาติทั้งแผ่นดินเป็นอเนกอนันต์

มหกรรมทดแทนพระคุณเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่ องค์หลวงตาอนุญาตให้ เพราะเห็นแก่ชาติเป็นใหญ่ จึงเป็นความปิติอันล้นพ้นที่ปวงศิษยานุศิษย์จะได้โอกาสสำคัญ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ครบ ๙๐ ปีชนมายุบริบูรณ์พอดี แสดงความกตัญญูกตเวทิต่อองค์หลวงตาและต่อชาติไทย ที่สามารถกล่าวได้อย่างสมภาคภูมิว่า

องค์หลวงตาเกิดมาเพื่อกู้ชาติ คำจูนเกียรติยศ ศักดิ์ศรีของคนไทย ทั้งนี้คงเป็นเพราะกรรมดีของชาวไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยให้ประพฤติปฏิบัติประกอบคุณงามความดี จึงมีคนดี



๒

**เมธีศรีสยามเกิดมา นำธรรมะคำชู้ชาติไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัย  
สงบสุขร่มเย็น**

วันนี้ ๑๒ สิงหาคม จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหน้าหนึ่ง  
ที่ปวงชนชาวไทยได้แสดงออกถึงความกตัญญูทเวที เสียสละ เพื่อ  
ชาติไทย จึงเป็นวันแห่งความภักดีต่อแผ่นดินมาตุภูมิ

เมื่อได้หวนรำลึกถึงความตั้งใจมุ่งมั่นอาจหาญที่องค์หลวงตาได้  
ประกาศช่วยชาติด้วยทองคำ ๑๐ ตัน เงิน ๑๐ ล้านบาทดอลลาร์ เมื่อ ๑๒  
เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นปฐมฤกษ์แห่งวงล้อธรรมจักรช่วยชาติได้เริ่ม  
เคลื่อนขยับ ทั้งๆ ที่ร่างกายธาตุขันธ์ทรุดโทรมถึงขั้นสร้างเมรุเตรียม  
ไว้แล้ว หากแต่ด้วยพลังอำนาจแห่งความภักดีต่อชาติไทยแผ่นดิน  
มาตุภูมิ ความห่วงใยพี่น้องชาวไทยจะลุ่มจมทนทุกข์ทรมานอีกนาน  
องค์หลวงตาต่อสู้อุตทนแบกภาระหนักมาก เพื่อชาติ เพื่อคนไทย  
จนย่างเข้าปีที่ ๖ สู้ทนฝืนไม่ได้อีกแล้วต่อไป

แม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งสักปานใด แต่สังขารร่างกายใกล้จะ  
แตกสลาย จึงต้องประกาศหยุดออกไปเทศนาหาทรัพย์สินเข้าคลังหลวง  
ในสิ้นปี ๒๕๔๖ นี้ ณ บัดนี้เองปวงศิษยานุศิษย์ทั่วทุกจตุรทิศ พร้อมกัน  
หลั่งน้ำใจเสียสละทรัพย์เพื่อชาติให้ประจักษ์ จึงประกาศเป็นสัจจวาจา  
พร้อมกันว่า

จักสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่ง ระดมสะสมทองคำ ดอลลาร์ ถวาย  
องค์หลวงตาให้ครบจำนวนภายในปี ๒๕๔๖ นี้ให้จงได้ เพื่อทดแทน  
พระคุณองค์หลวงตาและแผ่นดินชาติไทย สมเจตนาที่องค์หลวงตา  
ได้มุ่งมั่น จึงได้รวบรวมให้ได้ครบ เพื่อปรบมือเป็นชัยชนะ

ด้วยสัจจวาจา นี้ ขออัญเชิญเทพยดาทุกชั้นฟ้าทุกแดนในจักรวาล  
ได้เป็นประจักษ์พยาน โปรดอภิบาลรอบปรุมนทล เป็นกำแพงกัน  
ภัยอันตรายให้แก่ปวงชนชาวไทยทุกผู้ทุกนาม ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศ  
และต่างประเทศ



อนึ่ง องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติโดยสรุปว่า ผู้หนึ่งผู้ใดเจริญอิทธิบาท ๔ ให้มาก ทำให้ เป็นประหนึ่งยาน ทำให้เป็นประหนึ่งวัตถุที่ตั้งไว้เนืองๆ อบรมไว้ ปรารถนด้วยดีโดยชอบ ผู้นั้นเมื่อปรารถนาก็พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือ เกินกว่ากับ ด้วยเหตุอันสมควรนี้ปวงศิษยานุศิษย์ จึงขอกราบเรียน อารธนาองค์หลวงตาว่า เมืองไทยแดนพระพุทธรูปศาสนานี้เป็นที่รื่นรมย์ องค์หลวงตาเป็นธรรมเจดีย์ เป็นที่รื่นรมย์ บัดนี้ให้ทุกท่านเปล่งวาจา พร้อมกัน ๓ ครั้งดังนี้

ขอ หลวงตาพระมหาบัว จงดดำรงอยู่ตลอดกับเกิด ๆ ๆ เพื่อ เกื้อกูลแก่ชนจำนวนมาก เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่อ อหุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมวลมนุษยชาติ

พระประดุจแผ่นดินทุกถิ่นที่  
พระประดุจอันงามแผ่นดินกว่าอื่นใด

พระเมธีศรีสยามงามไฉไล

พระทรงธรรมนำทางให้

ถวายใจบูชา

คณะศิษยานุศิษย์





๕

## พื้นฐานแห่งชาติไทย

ที่เรากำหนดนี้นั้น (ทองคำ ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน) คือว่าเป็นพื้นฐาน อันนี้ขาดไม่ได้เลย ส่วนที่จะได้มากเท่าไร น้อยเท่าไร ก็เพิ่มจากนั้นไป ก็เป็นอีกอันหนึ่ง แต่อันนี้เป็นพื้นฐานแห่งชาติไทยของเรา วางพื้นฐานแห่งชาติไทย เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีดีงาม รวมอยู่ในจุดนี้หมด ในจุดทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และ ดอลลาร์ ๑๐ ล้าน จึงว่าขาดไม่ได้ วางพื้นฐานให้ชาติไทยของเราสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้ว จากการพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ถ้าลดกว่านี้ไม่เหมาะสมเลยนะ ถ้ามากกว่านี้ขึ้นไปแล้วเหมาะสม

ใครจะมาตำหนิติเตียนอะไร ไม่สนใจทั้งนั้นแหละ ลงว่าฐานะของชาติไทยเราทรงได้ขนาดนี้แล้ว พอดีกับชาติไทยเราในการช่วยชาติคราวนี้ ส่วนที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกนั้นก็เป็เครื่องประดับชาติไทยของเราขึ้นไป แต่จะต่ำกว่านี้ไม่ได้ ขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบ แล้วกรุณาพยายามปฏิบัติตามนี้ เพื่อพื้นฐานแห่งชาติไทยของเราจะได้ส่งงามขึ้นไปโดยลำดับลำดับ

ทุกสิ่งทุกอย่างที่หลงตาพาพี่น้องทั้งหลายนำ ไม่ได้้นำแบบซุ่มซุ่มๆ พุดตรงๆ พิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกด้านทุกทาง ควรจะออกแ่งไหนเพียงไรๆ พิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยออกๆ ไม่ออกแบบซุ่มซุ่มๆ สุ่มสี่สุ่มห้าหั้นะ ชอบใจยังงี้ ทำตามชอบใจ เราไม่ทำอย่างนั้น เราต้องเอาธรรมยืนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ไว้เลย ต้องเอาธรรมทางออกๆ สมควรเหมาะสมกับธรรมยังงี้ ไม่เหมาะสมยังงี้ ขัดข้องกับธรรมยังงี้ เราจะคัดเลือกตาม ที่ขัดข้องปัดออก อะไรที่เป็นธรรมออกเลยๆ อย่างนี้ตลอดมานะ

อย่างที่ประกาศนี้ ก็ได้พิจารณาเต็มกำลังแล้ว พื้นฐานแห่งชาติไทยเราเหมาะสมเต็มที่ในการช่วยชาติคราวนี้ ชื่อเสียงจะ



กระเทือนไปละคราวนี้ ถ้าได้ตามนี้แล้ว ไม่มีอะไรบงกชพร่องแหละ  
ยิ่งได้มากกว่านี้ ก็ยิ่งเพิ่มศักดิ์ศรีดิงามของเราขึ้น สง่างามครอบ  
ประเทศไทย และโลกภายนอกก็ให้เห็นทั่วถึงกันหมด สมชื่อสมนาม  
ว่า ชาตไทยเรานี้กู้ชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ถึงฐานแห่งความ  
ต้องการของคนทั้งชาติ โดยมีหัวหน้าเป็นผู้นำ





## ชายงามเวียงหอม

เวลานี้ทั้งทางชาติ ทั้งทางศาสนา กำลังพยายามระล่อมอุ้มชาติไทยของเรา อุ้มศาสนาของเรา ด้วยความเทิดทูนสุดขีด ขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็น ความเจริญรุ่งเรืองก็ทั้งวัตถุ ทั้งภายในจิตใจให้มีศีลมีธรรม วัตถุภายนอกก็ดังที่เรารชนเข้ามานี้ ออกจากน้ำใจของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเลย ผู้มีมากให้มาก ผู้มีน้อยให้น้อย ตามกำลังของตนๆ แล้วหนุนเข้ามา ก็ได้ทองคำถึงขนาด ๘ ตันกว่าแล้วเวลานี้ นี่เห็นไหม นี่ละ ความรักชาติ ความอุตสาหะพยายาม

ถ้าเราไม่รักชาติแล้วปล่อยเลยตามเลย ป่านนี้เมืองไทยจมไปแล้วนะไม่มีเหลือ ในระยะสามสี่ปีผ่านมานี้ นี่ละ จุดนี้จุดสำคัญที่เมืองไทยเรา ซึ่งปู่ ย่า ตา ยาย อุตสาหะพยายามพาต่อพาพามาด้วยความสงบราบรื่นดีงาม แล้วก็มาจมเอาตอนนี้ นี่ก็พอดี ก็สมกับว่าเรามีศาสนา ชาติไทยของเราก็มีเต็มตัว เพราะฉะนั้นทางชาติไทยก็ดีขึ้นเต็มที่เลย ทางศาสนาก็ดีขึ้นเต็มที่ เพราะฉะนั้นจึงทั้งชาติทั้งศาสนาอุ้มชาติไทยของเราเวลานี้ ทางโน้นก็ทางบ้านเมือง ทางนี้ก็ทางศาสนา ก็เรา (หลวงตา) เป็นผู้นำ

ทางบ้านเมืองก็มีนายกฯ (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) เป็นผู้นำของชาติเรา ก็รู้สึกว่าเป็นที่ราบรื่นดีงาม ได้รับความชมเชยสรรเสริญมาโดยลำดับ ทางบ้านเมืองก็ดี เวลานี้นายกฯ เรา เราพิจารณาซิ ตั้งแต่ตั้งนายกฯ มากี่ยุค กี่สมัย เราพูดจริงๆ นี่เป็นภาษารธรรม

ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่า หลวงตานี้จะเอียงโน้นเอียงนี้ เอียงไม่ได้ เราพูดจริงๆ ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก นี่ก็เห็นกันมาโดยลำดับลำดับ ตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมากี่ยุคกี่สมัย ที่จะเปิดโล่งและมีชื่อเสียง กิตติศัพท์ กิตติคุณ พร้อมทั้งวัตถุต่างๆ ที่เป็นความต้องการและเป็นลมหายใจของชาติไทย ก็นายกฯ เราเนี่ยชวนชววย หลังไหลเข้ามาทุกด้านทุกทาง เวลานี้เปิดอ้าไว้หมดเลย เมืองไทยเราเปิดประตูไว้



หมดรอบด้าน เพื่อรับพี่น้องชาวต่างชาติทางไกลทางไกล ให้ไหลเข้ามา เป็นมิตร เป็นสหายซึ่งกันและกัน มีความสนิทสนมซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นรากฐานอันใหญ่โตมาก

คนเราถ้ามีความสนิทสนมกันแล้ว จะทำอะไรกันไม่ลงง่าย ๆ นะ ถ้าได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงนี้ทำได้ง่ายมาก ไม่เห็นตัวพวักันได้เร็วเลย ถ้าลงได้สนิทสนมกันแล้วนี้ทำไม่ลงง่าย ๆ นี่นายทข เราประสานหัวใจ ของชาติทั้งหลายเข้ามาสู่หัวใจเมืองไทย เพื่อเป็นมิตรเป็นสหายซึ่งเป็น พี่ตายกัน พูดอะไรก็รู้เรื่องกันคนเรา เมื่อรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็เริ่มรู้จัก นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันด้วยความราบรื่นดีงาม

นี่นายทข เรากำลังเปิดหัวใจเข้าใส่กัน ชาติทางนอทางใน ประสานเข้ากัน แล้วการไปมาหาสู่ การซื้อ การขายก็เปิดไว้หมดๆ เพื่อ ความสะดวกทั้งด้านเราด้านเรา นี่ก็เป็นเรื่องผลบวกๆ เป็นความเจริญ รุ่งเรือง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นในนายทข ปัจจุบันนี้ เราจึงขอชมเชย ตามอรรถตามธรรม ไม่ได้ชมเชยแบบประจบประแจงนะ ชมเชย ตามอรรถตามธรรมที่เป็นความจริงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งธรรมท่านพา ดำเนินมาอย่างนี้ตลอด

ความสมัครสมานซึ่งกันและกัน ความไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน ความมีเมตตาสงสาร ความเห็นอกเห็นใจกัน นี่เป็นเรื่องของธรรม ธรรม นี้ออกที่ตรงไหนๆ จะเป็นเครื่องประสับประสานสนิทสนมกลมกลืนกัน เรื่องความโมโหโทโส ความโหดร้ายทารุณ ซึ่งเป็นพินเป็นไฟของกิเลส คอยเผาอยู่ทั่วโลกสงสาร ความประสับประสานกันนี้เป็นน้ำดับไฟๆ ประสานกันไปได้ นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร

ทางบ้านเมืองหัวหน้าของเรา คือ นายกรัฐมนตรี ท่านก็อุตส่าห์ พยายามเต็มกำลังความสามารถ จนเป็นที่ชมเชยของคนทั่วโลก เวลานั้นนะ ดังไปหมดทั่วโลก เรียกว่าเป็นชายงามเนื้อหอม ถ้าเป็น หญิงก็เป็นหญิงงามเนื้อหอม ศาสนาของเราที่ระดับกันเข้าไป ศาสนา ก็มีความแน่นหนามั่นคงมากขึ้น ให้คนรู้จักศีลจกธรรม



เราเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องชาวไทยเรา ที่ ปู่ ย่า ตา ยาย อุตส่าห์พยายามพาต่อพาพามา จนมาถึงวาระนี้จะล่มจมทั้งชาติ ทั้งศาสนาจะไปด้วยกัน ศาสนาก็ปรากฏว่า ศาสนานั้นมา ศาสนานี้มา ให้เป็นศาสนาอิสระมาลูกกลม จุ้นจ้านๆ เข้ามาหาพุทธศาสนาซึ่งมีหลักเกณฑ์อยู่แล้ว นี่กำลังเริ่มขึ้นพร้อมกันกับชาติไทยจะจม ศาสนาก็จะจมไปพร้อมๆ กัน

เวลานี้ศาสนาไหนๆ ให้อิสระๆ ให้เข้ามาทำอะไรก็แล้วแต่เถอะ นี่คือการเปิดเข้ามาให้มาจุ้นจ้านศาสนาพุทธของเราที่มีหลักเกณฑ์อยู่ให้ล้มละลาย ก็มีตั้งแต่ศาสนาหมาขี้เรื้อน ว่าให้มันตรงๆ อย่างนี้ได้ มันเต็มบ้านเต็มเมือง ที่นี้เมืองไทยเราก็จะกลายเป็นคนขี้เรื้อนไปด้วยกับศาสนาขี้เรื้อน หากคนผู้ทรงอรรถทรงธรรมสมกับพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีคนดี จนกระทั่งกลายเป็นเทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหมถึงนิพพาน ศาสนานี้จะจมไปได้ ถ้าลงศาสนาทั้งหลายจุ้นจ้านเข้ามาเริ่มขึ้นพร้อมกันแล้วนะ พร้อมกันกับชาติของเราก็จะจม ศาสนาก็จะจมแบบเดียวกันนี้

นี่ก็ฟื้นขึ้นมา เวลานี้ศาสนาต่างๆ ไม่กล้ามาก้าวก้าวแล้วเดี๋ยวนี้เราทรงตันทรงล่าของเราไว้ พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ ปฏิบัติมาด้วยความชอบธรรมของผู้มุ่งธรรมมุ่งธรรมตลอดมาอย่างนี้ ศาสนาใดที่จะมาเป็นคู่แข่งศาสนาเรา ว่าเป็นความดีความดี ดีกว่าศาสนาพระพุทธรเจ้า เราขี้เรื้อนเลยที่ไม่มี เลิศเลอก็มีอันเดี๋ยวนี้ ไม่มีใครเป็นคู่แข่ง แล้วศาสนาไหนๆ ยังจะมาจุ้นจ้านๆ เข้ามา เอาหมาขี้เรื้อนเข้ามาใส่หมาดี มาใส่คนดี ก็แหกเหลวไปหมดซิ เวลานี้ก็เจียบไปแล้วแหละ

ศาสนาเราขึ้นจากอะไร ก็ขึ้นจากหัวหน้าบ้านหัวหน้าเมืองเป็นผู้มีความเข้มแข็งนั่นเอง มันถึงไม่จุ้นจ้านเข้ามาได้ ถ้าปล่อยให้





จู้จี้จ้านแล้วแหลกหมดจริง ๆ นี่ก็เป็นผลเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติของเรา ทรงต้นทรงลำ คือ พุทธศาสนาไว้โดยสมบูรณ์แบบตามเดิม ไม่มีศาสนาใดๆ ที่จะเข้ามาลูกกลมจู้จี้จ้าน โดยอวดว่าศาสนาตัวดี ๆ ไอ้หมาขี้เรื้อนหมัดเต็มหลังมันไม่ได้พูด ศาสนาของเราไม่มีอย่างนั้น

พูดให้มันตรงๆ อย่างนี้ ใครที่จะสอนแม่นยำยิ่งกว่าพุทธศาสนา นี่ไม่มี ว่าไปตรงไหนๆ เป็น สวากขาตธรรม ตรัสไว้ดีแล้วๆ ไม่ต้องมาแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย คือ พุทธศาสนาเท่านั้น ไม่เข้าคนนั้น ไม่ออกคนนี้ ว่าตามความสัตย์ความจริง

เราก็ได้พูดถึงเรื่องราว ชาติไทยของเราค่อยกระเตื้องขึ้นมาๆ ก็เพราะผู้นำเป็นคนดี ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อชาติบ้านเมือง โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์เจ้าของ เรียกว่าไม่มี นายกฯ คนนี้ เราชู้หัวเลย ว่าไม่มี ดีไม่ดีไปโกยเอาเงินของตัวเองออกมาช่วยชาติอีกมีเยอะนะ ไม่ทราบว่ กี่สิบ กี่ร้อย กี่พันล้านนะ ไปโกยเอาเงินของเจ้าของออกมาช่วยชาติ

เราก็ไม่เคยเห็นนายกฯ ที่ไหนที่เป็นอย่างนี้ เราก็พูดตามความจริง อันนี้เราได้ยินได้ฟังจากลูกศิษย์ลูกหาที่มาเล่าให้ฟัง แต่แน่ใจว่าไม่ผิด ที่ได้ช่วยชาติจากนายกฯ ของเราคคนนี้ ไม่มีตั้งแต่เพียง

ว่าเจ้าของเอากำลังความสามารถเจ้าของช่วยชาติ

เท่านั้น สมบัติของเจ้าของยังไปเอามาช่วยๆ

เช่น ยาเสพติดหรืออะไร ๕๐ ล้าน ๖๐ ล้าน

แล้วอะไรอีกก็ไม่รู้นะ ที่ไปเอาของเจ้าของ

ออกมาๆ ช่วย ไม่ใช่เล่นๆ หาชิ ท่าน

ทั้งหลายหาที่ไหน แล้วให้ท่านทั้งหลาย

พิจารณาอีก ท่านทั้งหลายพิจารณาหาคนดี

มาเป็นหลักบ้านหลักเมืองจะหาแบบไหน





## เจ็บแล้วให้เจ็บ

เวลานี้เราก็อทราบทั่วหน้ากัน แล้วในวาระต่อไปที่จะมาเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่นี้ เปลี่ยนแปลง ผู้นำคนไหนดี คนไหนไม่ดี เราก็ทราบมาโดยลำดับแล้ว ให้จับอันนี้ให้แน่นย่านะ ถ้าอยากให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคง ต้องหาคนดีมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ นำชาติบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับ ถ้าหายักษ์หาผีหามหาภัยเข้ามาแล้ว เห็นไหมบ้านเมืองเรากำลังจะจมๆ หาเข้ามาอีกคราวนี้จมเลยไม่มีเหลืออะ ถ้าหามาซ้ำคราวนี้จมเลย ให้ปิดออก ไม่ว่าใครก็ตาม

เราพูดเป็นกลางๆ ใครจะเป็นยักษ์เป็นผี เป็นมหาภัยเข้ามาสู่ชาติไทยของเรา ก็ต้องเอาชาติไทยของเราทั้งชาติเป็นอาหารว่างของเขาทั้งหมด ความจม ก็คือ ชาติไทยเรา ความท้องป่อง ก็คือ เขามันจะป่องอยู่ในนรกหลุมไหน เราไม่ทราบ อันนั้นเราไม่รับรอง แต่เรื่องมันจะเป็นอย่างนั้น เราจึงต้องพิจารณาไว้ตั้งแต่บัดนี้ทุกคนๆ

เจ็บแล้วให้เจ็บให้หลาย คำว่า เจ็บนี้ เจ็บถึงขนาดเมืองไทยทั้งประเทศจะจม เจ็บหรือไม่เจ็บพิจารณาซิ แล้วเรารู้ตัวเรา จะพินชาติไทยเรา เราจะหาคนไหนมาพินนั้นซิ จะหายักษ์มาพิน หรือจะหาคนดีคนดีมาพิน ให้เลือกเอาทุกคน พิจารณาทุกคนไม่ต้องได้บอกกันถึงเวลาจำเป็นมันมี เพราะโลกเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ตั้งนายกฯ คนนี้แล้วหมดสมัย คนนั้นขึ้นมาๆ สมัยไหนก็ตาม คนดีเป็นคนดี คนชั่วเป็นคนชั่ว จำให้ตีสันนี้ สมัยไหนเป็นคนดี สมัยนี้เป็นคนดี สมัยหน้าก็คนๆ นี้จะเป็นคนดีต่อไป จะนำพี่น้องทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัย ชาติไทยของเราจะพินฟู แล้วสมัยไหนที่เป็นคนชั่วที่จะทำบ้านทำเมืองให้จม สมัยไหนก็คนนี้แหละ ที่จะเป็นอยู่ตลอดไป มาซ้ำเข้าคราวนี้ก็จมเมืองไทยเรา ขอให้พากันจำให้ดี จึงว่า

เจ็บแล้วให้เข็ด ต้องเข็ดจริงๆ ไม่เข็ดไม่ได้ เมืองไทยจมน้ำๆ ทีเดียวนะ  
 นี้พูดถึงเรื่องบ้านเมืองของเรา ช่วยชาติบ้านเมือง เวลาก็พอ  
 ลืมหลืมตาอ้าปากกันได้พอสมควร เพราะใคร (พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)  
 เอ้า ว่ามาซิ ก็ชี้นิ้วได้เลยทุกคนๆ จึงให้พากันพยายามปฏิบัติและ  
 พิจารณา เห็นคนนั้นดีคนนี้ดีตั้งเข้ามาหาเราอีกทีนี้ ให้เราเป็นคนดี  
 เดินตามผู้นำ ถ้าผู้นำตะเกียกตะกายแทบล้มแทบตาย แต่พวกเรา  
 เป็นคนชั่ว จมได้อีกเหมือนกัน ผู้นำคนเดียวจะดึงคนทั้งชาติซึ่งมีแต่  
 คนเลวๆ ให้ขึ้นไปนี้ ไม่มีทาง มีแต่จมด้วยกัน เพราะฉะนั้นต่างคน  
 ต่างเดินตามผู้นำ ผู้นำดี เอ้า ก้าวเดินเข้าไปเรื่อยๆ หนูนั่น คน  
 ทั้งชาติเป็นคนดี ผู้นำก็เบาใจ ชาติไทยเราก็สว่างงาม อันนี้สำคัญมากนะ  
 ให้จำเอาไว้ทุกคน จำให้ดีนะ





## เราแบกชาติไทยของเราจริงๆ

เราไม่ได้หมุอะไรนะ พี่น้องทั้งหลายถูกรุมทาบด้วยกันทุกคน เราหมุเพื่อชาติไทยของเราล้วนๆ เลยเชียว เราบอกชัดเจนแล้วว่า เราไม่มีอะไร บาทหนึ่ง สตางค์หนึ่ง เราไม่เคยแตะ แต่เรารับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย ทุกบาททุกสตางค์อยู่ในความควบคุมของเราทั้งนั้นแหละ เพราะฉะนั้นสมบัติทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายบริจาคมานี้ จึงไม่รั่วไหลแตกซิมไปไหนได้เลย วังนั้นถอะ อยู่กับเราคนเดียวหมด สมชื่อว่า เราแบกชาติไทยของเราจริงๆ

ประโยคแรกที่ขึ้นร้องก็อกถึงใจเต็มทีนะนั่น เหมือนว่าดูภาพพจน์เมืองไทยกำลังหลังไหลจะลงทะเลหลวง ถึงขนาดร้องก็อกติดหนี้ติดสินพระรุงพระรัง ทุกสิ่งทุกอย่าง กิจการใด เศรษฐกิจล้มเหลวไปหมด รถบรรทุกบันเทิกอะไรหลังไหลไปก่อสร้างอะไรนี้ปิดหมดเลย บ้านที่สร้างไว้ก็ร้างๆ ไปหมด มองไปที่ไหนร้างๆ เรื่องก็มาบวกกันกับติดหนี้ติดสินเขาพระรุงพระรัง ประหนึ่งว่าจะออกไม่ได้เลย วังนั้นถอะ ขนาดนั้น อึ้งใหญ่เหยี่ยวใหญ่ครอบอยู่ข้างบน หัวพวกเราเท่าหัวหนูกำที่เดียวหมดเลย

พิจารณาดูภาพพจน์เป็นอย่างนั้น จึงได้ร้องก็อกละซิ ไม่ได้แล้วนะ ติดหนี้ติดสิน ให้ไปติดตามเข้าไปดูข้างในให้ดี หนู เอ้อออกมาจากข้างในเลย เราจะอ่านดูให้ละเอียดล่อ นั้นละ เรื่องราวมันนะ จึงได้อ่านพออ่านเสร็จเรียบร้อยก็ร้อง เอ้า ขึ้นทันทีเลยเรา ชัดใหญ่เลยตั้งแต่นั้น มาจนกระทั่งปานนี้ อุ่มพี่น้องทั้งหลายทั้งชาติไทยของเรา

เราไม่เอาอะไรเลย พูดตรงๆ อย่างนี้ ไม่หวังอะไรทั้งนั้น เราพอหมดทุกอย่าง พูดแล้วท่านทั้งหลายว่า โทหกเหรอ เวลานี้แหละ เราแทบล้มแทบตายเพื่อพี่น้องทั้งหลาย เราสละตายเพื่อโทหกพี่น้องทั้งหลายเหรอ ให้พิจารณาอย่างนั้นนะ

๑๓ 

นี่ไม่ได้หยุดได้อยู่นะ วันหนึ่งๆ เราว่างเมื่อไร ไม่ได้ว่างนะ วันหนึ่งๆ โธ แทบเป็นแทบตาย หมุนตัวๆ เพื่อพี่น้องทั้งหลาย ขอให้พากันคิดให้ดีทุกคนๆ เราอยู่ในเมืองไทย ตกก็ตกด้วยกันไปหมด ไม่มีอะไรเหลือ พี่น พี่นด้วยกันหมด นั้นล่ะ เพราะฉะนั้นเราถึงได้ อุ้มให้หมดเลยทั้งชาติ ทั้งศาสนา อยู่ด้วยกัน เอามาทางชาติก็เอากัน มาทางศาสนาก็เราทั้งนั้นล่ะ ไซ้ใหม่ล่ะ

